



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๓๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/กมล๕๕๙

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๓.๓/ว๑๑๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แจ้งกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ) ได้มีบันทึกสั่งการท้ายหนังสือข้อ ๑.๑ ความว่า “- เพื่อโปรดทราบและพิจารณานำประเด็นการปฏิรูป และข้อสั่งการของท่าน รมว.ทส. ไปสู่การปฏิบัติ/รายงาน - สำหรับ สผส. เพื่อโปรดติดตามและรวบรวมรายงานผลด้วย” นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้จัดส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าทาง E-Mail : rfd_me@hotmail.com เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุรดี กาญจนบุญชู)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชาติและสิ่งแวดล้อม
(ประเด็นจากการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม)

เรื่อง	ข้อเสนอแนะของ รมต.ทส.	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน/ผู้รายงาน
๑. นโยบาย และ แผนการบริหาร จัดการที่ดินและ ทรัพยากรดิน	๑. การขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ต้องเป็นวาระของประชาชนคนไทย ปลดุดการแทรกแซงทางการเมือง ๒. ดำเนินการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสรรคในทางปฏิบัติ ๓. ผลักดันให้สภาไม่หมู่บ้าน โดยเป็นประชาชนในหมู่บ้าน ที่มีความเข้าใจเรื่องป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ระหว่างชุมชนและภาครัฐ ๔. ต้องมีคู่มือการปฏิบัติราชการสนามสำหรับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในระดับพื้นที่ ๕. จัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ เพื่อให้คนอยู่ใน พื้นที่ป่าอย่างถูกต้อง เสนอคณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป ๖. จัดทำโครงการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อลด ขั้นตอนการดำเนินการ			
๒. การปลูกไม้ยืนต้น มูลค่าสูง				